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จิตตปัญญาศึกษาช่ือน้ีฟังดูเข้าใจยากและห่างไกลคนหนุม่สาวท่ีอยู่ในวัยแสวงหาความรื่นรมย์ในชีวิต ทว่าส าหรับอาจารย์หนุม่รุ่น
ใหม่ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล หรืออาจารย์แบต กลับเลือกสมัครเป็นอาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหดิล 
แทนการสอนสาขาท่ีดูทันสมยัใกลชิ้ดกับสังคมยุคใหมม่ากกว่าน้ี 

 “ผมเริม่สนใจดา้นนี้มาตั้งแต่ยังเดก็ เพราะคณุพ่อคุณแมป่ฏิบัติธรรม “สนใจเองด้วยแล้วก็พ่อกับแมด่ว้ยครับ ท่ีบ้านก็จะสวดมนต์
นั่งสมาธิ ฟังธรรม เราก็ติดรถไปท่ีวัดบ่อย ๆ เกิดความสนใจว่าการปฏิบัติธรรมมันดียังไง เริม่จากตอนที่ไปบวชเณร พอสึกออกมาก็
มาไล่อ่านหนังสือกฎแห่งกรรม พออ่านหนังสือพุทธศาสนาก็เกิดความอยากรู้ว่าแตล่ะศาสนาสอนยังไง เกิดการขยายความสนใจจาก
การอ่านหนังสือ” 

เมื่อมาเรียนต่อทางศาสนศึกษาอยา่งจริงจัง อาจารย์ก็ได้ศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ และพบค าตอบท่ีเคยสงสัย  “ผมคิดว่ามันสนุกใน
มุมของผม ว่าท าไมคนที่มีความเชื่อต่างจากเรายังอยูด่้วยกันได้ท่ามกลางความหลากหลาย” 

“จริง ๆ ผมว่าแก่นมันคือการพัฒนาคนไปสูค่วามเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ให้พ้นจากตัวตนของคุณ อย่างพุทธก็พูดเรื่องของนิพพาน 
แก่นมันก็ไมต่่างกันมาก ต่างตรงท่ีพุทธไม่มีพระเจ้า และบางศาสนาก็มี ค าสอนของแต่ละศาสนา บางคนเขาก็ถูกใจว่าค าสอนมัน
ถูกใจเขา แต่เรากไ็มไ่ด้อะไรกับคนที่ไม่นับถือศาสนานะ คนท่ีเค้าไม่นบัถือแล้วเค้าอยากพัฒนาตัวเองมันก็มีศาสตร์อื่น ๆ ที่เค้าสนใจ
และไปตามวิถีของเขา” 



ส าหรับอาจารย์แบต ศาสนาไม่ใช่ทางเดียวท่ีจะพัฒนาจิตใจ “ในมุมมองเราคือศาสนาคือการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
ซึ่งเส้นทางอื่นก็มีนอกจากศาสนา แต่ในศาสนาพุทธมักจะมีค าว่า เพือ่ให้พ้นทุกข์ ค าว่าเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์กับพ้นทุกข์มันเป็นค า
เดียวกันไหม” 

 

“ในเซ้นส์ของผม ผมคิดว่ามันเป็น path way เดียวกันแต่มันใช้ชุดค าอธิบายต่างกัน ผมคดิว่าคนที่เราสุขมันไม่ได้สุขรา่เริงสุดโต่ง 
แต่มันคือความเป็นปกติ เราอยู่ปกติมันก็สุข ใจมันพอ” 

ความสุข ในความหมายของอาจารย์แบต คือความปกติ ทางสายกลาง และความสงบ “ทุกคนก็อยากมีความสุข ทุกคนก็อยากไปให้
พ้นทุกข์แต่ขึ้นอยู่กับ meaning ความสุขของเค้าคือแบบไหน บางคนความเป็นอิสระคือความสุข มสีิทธิอ านาจในการตัดสินใจ แต่
ส าหรับผมคดิว่าอิสระแบบน้ีมันยังตกอยู่ภายใต้กเิลสของความอยาก ถ้าเราไม่ได้แบบท่ีต้องการมันก็จะกลับมาทุกข์อีก แต่ถ้าใจเรา
เป็นปกติเป็นกลางต่อให้เราไมไ่ด้ เราก็วางใจอยู่กับมันได้ มันก็จะรู้สกึสงบจากความสุขท่ีมันเกิดจากความสงบ” 

ก่อนจะเข้าสู่ทางธรรม อาจารย์ก็เคยมีชีวิตวัยรุ่นมาเหมือนกัน  “แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางเรา พอไปแลว้ตัวเองก็ไม่ได้ชอบ แต่ตอน
ลองเราก็ลองแบบสุดโต่งไปเลย มนัเริ่มมาจากความสงสัยที่คนบอกว่ามันไมด่ี มันก็มีความกลัวอยู่เหมอืนกันว่าเราจะหลงไปกับมัน 
แต่ด้วยวัยคะนองเลยคดิว่าตัวเองยังเอาอยู่ บางอย่างพอรู้ตัวไวมันกก็ลับมาได้เอง เรารู้สึกผิด แล้วก็ไปเล่าให้พระอาจารย์ฟัง มัน
ปั่นป่วนตรงที่อยู่ข้างนอกเราก็ระแวงสายตาคนรอบข้าง ท้ังต ารวจ เพื่อน ครู อยู่บนความโกหกหวาดระแวงบอกเพื่อนไม่ได้ มันดี
แล้วหรือ” 



“ตอนช่วงม.5 ที่มันพีคสุดๆ มันเหมือนไม่มสีมาธเิรียนเลย การเรยีนตกลงไปเยอะ ได้เงินมากไ็ม่มีความสุข มันไม่ได้รูส้ึกอยากได้
อะไรเป็นพิเศษ ก็เลยเอาเงินไปท าบุญที่วัด ประโยคที่ผมว่ามันเสียดแทงใจท่ีสุดคือว่า ตกลงทุกวันน้ีที่มาบวชมาเรยีนที่อยากรู้ว่า
ความสงบท าให้เกิดวามสุขยังไงแลว้ตอนนี้มันสงบหรือ ฟังเผิน ๆ ไมม่ีอะไรแต่ส าหรับผมมันเสยีดแทงมาก” 

ถือได้ว่าเป็นการทดสอบตัวเองที่เสีย่งอันตรายมาก “กลัวว่าพ่ีที่โต๊ะบอล เค้าจะส่งคนมาตามเราตอนท่ีเราบอกว่าจะเลิก แต่เราก็
ยืนยันแน่นว่าเราจะเลิก ความรู้สึกตอนนั้นชีวิตมันระแวงมาก มันเปน็ความทุกข์มากครับ “ 

โชคดีที่อาจารย์แบตดึงตัวเองกลับมาได้ และน าประสบการณ์ตรงจากบทเรียนด ามืดในครั้งนั้นมาใช้ประโยชน์ในการสอนนักศึกษา 
“ผมคิดว่าชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีคที่สุดของการเรียนรู้ ถ้าเราไม่ได้ผา่นชีวิตช่วงนั้นมาเราก็จะรู้สึกสงสยั มีบางส่วนท่ีมันสงสัยแล้ว
เก็บมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าเราไม่ได้ประสบตรงนี้มากเ็หมือนเราเปดิต าราเล่าเรื่องของคนอ่ืน แต่นี่เราเล่าเรือ่งของเราได”้ 

จิตตปัญญาศึกษาท่ีอาจารยส์อนอยู่นั้นต่างจากสาขาวิชาอื่น “คนท่ีมาเรียนเขาอยากพัฒนาอยากรู้จักตวัเอง มันเป็นปรัชญาที่ว่า
ความมั่นคงสร้างไดจ้ากภายในตนเอง เราก็ยังอยู่ในสังคม บริบท โลกเดิมแตเ่ราอยูด่้วยคณุภาพใจแบบใหม่ที่มันมั่นคงไม่ถูกซัดถูก
แกว่ง” 

ฟังเหมือนจะเข้าทางธรรม แตไ่ม่ได้เน้นศาสนาอย่างเดยีว “มีรากมาจากศาสนาส่วนหน่ึง แต่อีกส่วนหนึ่งก็มีรากมาจากทาง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จติวิทยา ว่าคนเรามีการเปลี่ยนแปลงมิตดิ้านในตัวเองอย่างไร มันมีรากของศาสตร์พวกนี้มาอยู่ด้วย มัน
ก็จะไมไ่ดไ้ปอิงกับศาสนาพุทธมากเท่าไหร่ คนทีเ่รียนก็เหมือนมาหาความหมายใหต้ัวเอง” 

ถ้าเจอคนท่ีมีปัญหามาก ๆ อาจารย์แบตก็มีกระบวนการที่จะช่วยให้ผ่านจุดนั้นไปได้ “ในกลุ่มอาจารยจ์ะมีคนท่ีเค้าเป็นจิตแพทย์
และคนท่ีจบ consulting มาด้วย เราก็จะดูก่อนว่าทุกข์น่ีอยู่ในระดับไหน มีปัญหาด้านสุขภาพจติหรือเปล่า ถ้าเกิดเขามีปัญหาจริงๆ
เราก็ต้องบอกไปว่าคณุต้องมโีค้ชมาไกด์ให้นะ แต่ถา้มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เจอมรสุม ในกลุม่จิตปญัญาก็จะเปิดพื้นท่ีรบัฟัง แต่
ส่วนมากเราก็ไม่ได้มีค าแนะน าให้ไปท าแบบน้ีแบบน้ี คนส่วนใหญ่พอเล่าไปได้จุดหนึ่งเขาจะคิดวิธีของเขาได้เอง” 

 



และผูส้อนก็ได้เรยีนรู้จติใจคนเพิ่มขึ้น ผ่านการพูดคยุ “ส าหรบัผมคอืการอยู่กับคน เพราะนักศึกษาหลากหลายและช่วงอายุมันกว้าง
มากมีตั้งแต่วัยเกษียณจนถึงเด็กจบใหม่ บางคนก็ไมไ่ด้มาเพราะสนใจศาสนา อาจจะมาเพราะสนใจจิตวิทยาไปเลย บางคนก็วิทย์
มากแล้วเจอความทุกข์มา บางครั้งเราก็ต้องระมัดระวังตอนรับสมัครเพราะบางคนคิดว่าท่ีนี่คือกลุ่มบ าบดั ซึ่งไม่ใช่” 

“จิตปัญญาเราคุยกันเยอะมากเพราะรูปแบบการเรยีนเราต้องถอดบทเรียนมาท าDialogue กันอยู่แล้ว เหมือนตลอดระยะเวลาการ
เรียนมันได้คยุกันเยอะมาก ฟังเรื่องราวกันมาตลอด ค่อย ๆ เห็นกันไปเรื่อย ๆ” 

เป็นสาขาวิชาที่ไมม่ีกรอบจ ากดั อาจารย์แบตจึงท างานได้อย่างมคีวามสุข “ผมคิดว่ามันสนุกท่ีตัวเองได้ท าอะไรที่มันไม่ถูกจ ากัดมาก
นัก มันไม่ถูกจ ากัดวา่ท าแบบนี้ แบบน้ีไม่ดี เธอเป็นอาจารย์มีกฎเกณฑ์ เหมือนเป็นพื้นที่ท่ีเปิดการเรยีนรู้มันทดลองไดเ้ยอะ มันสนุก
ตรงที่ครีเอทได้ไม่ต้องตามแพลนท่ีเราส่ง เนื้อของมันเราดไีซน์ได้หมดเลย เราจะท ากระบวนการหรือเลน่อะไรกไ็ด้ มันมคีวามสนุก
ตรงที่มันเล่นได”้ 

 

ขอบคุณภาพถ่ายจาก ดร. สุปรีย์ กาญจนพิศศาล 

 


